

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต
นสพ.ทุกฉบับ (14 พ.ย.59)	-เสนอข่าว ทั่วประเทศมีการทำบุญตักบาตร พร้อมแปรอักษร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 เดือน เสด็จสวรรคต ส่วนรพ.ศิริราช-กองทัพเรือ จัดงานใหญ่ จุดเทียนร่วมแสดงความอาลัย ด้านพลกนิกรจากทั่วประเทศเข้ากราบสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง อย่างเนืองแน่น โดยสำนักพระราชวังสรุปยอดประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ วันที่ 13 พ.ย. มีจำนวน 33,928 คน รวม 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.ถึง 13 พ.ย.2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 470,319 คน และมีประชาชนถวายเงินร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 2,238,997.25 บาท รวม 16 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 31,491,776.25 บาท
ไทยรัฐ (14 พ.ย.59)	-เสนอข่าว สำนักพระราชวังประสานไปยัง กอ.ร.ส. ขอให้ยกเลิกวีรลเซ็นแบบ Fast pass โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะนั่งรถเข็นเข้าเขตพระราชฐาน ต้องไปอยู่ในแถวที่ประชาชนยืนเข้าคิวกันตามปกติ ยกเว้นผู้พิการที่ต้องนั่งติดอยู่บนรถเข็นเท่านั้น เนื่องจากมีประชาชนที่ต่อแถวรอถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่นั่งรถเข็น Fast pass หลายคนเมื่อถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วสามารถเดินได้ตามปกติ
บ้านเมือง เดลินิวส์ (14 พ.ย.59)	หน่วยปฐมพยาบาล -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรค ว่า ขณะนี้พบประชาชนที่ห้องสนามหลวงมีการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ 1 ราย ได้ส่งตัวไปรักษาเรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำเตือนและขอร้องผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งเดินทางเข้ามายังพื้นที่ที่มีคนชุมนุมจำนวนมาก เนื่องจากจะทำให้ติดต่อกันได้ง่าย รอให้หายดีก่อนแล้วค่อยเดินทางมา หรือถ้ามาแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ แต่ตอนนี้ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น โดยกรณีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ จะต้องมีการคัดกรองก่อนเดินทาง และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมเดินทางไปด้วย พร้อมกำชับทีมแพทย์ในพื้นที่ให้ดูแลอย่างเต็มที่
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ (13 พ.ย.59)	-เสนอข่าว นางวันเพ็ญ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเจ็บบ่อยจำนวนมาก กอ.ร.ส. จึงขอความร่วมมือประชาชน หากมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค แต่หากป่วยอยู่ ขอให้รักษาตัวก่อนแล้วค่อยมากกราบสักการะพระบรมศพ สำหรับประชาชนที่ปักค้างที่อาคารกีฬาเวชขณะนี้ถึง 500 คนต่อคืน และพบผู้ป่วยอาการหนักถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาล จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดชะลอการเดินทาง พักรักษาให้ตัวให้แข็งแรงก่อน เนื่องจากยังมีโอกาสได้เข้ากราบพระบรมศพอีกเป็นเวลานาน ด้าน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลสุขภาพประชาชน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากพบเห็นผู้มีอาการป่วย สามารถเรียกหน่วยแพทย์ได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาสาสมัครนักเรียนพยาบาล นักเรียนนายร้อย และกลุ่มนักศึกษาต่างๆ คอยช่วยเหลือพาไปยังเตียงพยาบาล ส่วนคนมีปัญหาสุขภาพจิตที่ปะปนอยู่ ขอให้ประชาชนช่วยสังเกตอาการเบื้องต้น หากพบความผิดปกติ ให้ประสานกลุ่มอาสาสมัครเพื่อนำตัวไปรักษา หรือโทร.สายด่วน สุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนกู้ชีพ 1669 ได้ตลอด 24 ชม.
แนวหน้า (13 พ.ย.59)	-เสนอข่าว นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับทราบจากกอ.ร.ส.และส่วนราชการต่างๆ เรื่องการดูแลทางการแพทย์ โดยหน่วยแพทย์พระราชทาน 904 และ 906 รวมทั้งแพทย์จากราชการและเอกชน อาสาสมัครกู้ชีพ ให้บริการประชาชน 15,000 - 17,000 รายต่อวัน พบว่ามีอาการเวียนศีรษะ ปวดหัว ท้องเสีย ระบบทางเดินหายใจ เป็นลม มากกว่าอาการอื่น มีการปรับเรื่องการบริการอาหารเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการผู้ได้คิวพักคอยได้อย่างทั่วถึง -นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พบผู้มีปัญหาสุขภาพจิตประมาณร้อยละ 2 ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภทที่มีอาการกำเริบจากขาดยา และพบมีประชาชนประมาณ ร้อยละ 1 เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะผู้เป็นโรคซึมเศร้า มีความเครียดส่วนตัวสะสมมานาน และเคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อน โดยทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลทางใจ และส่งต่อเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาตามระบบแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นปฏิกริยาปกติโดยทั่วไป ขณะนี้ในภาพ รวมสภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ตามกลไกทางจิตวิทยา เมื่อพ้นช่วง 2 สัปดาห์ไป จนถึง 3 เดือน และมีการแปลงความเศร้าเป็นพลังในการทำความดี

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (13 พ.ย.59)</p> <p>บ้านเมือง (12 พ.ย.59)</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ สะเก็ดล้านนา (14 พ.ย.59)</p> <p>บ้านเมือง (12 พ.ย.59)</p> <p>แนวหน้า (14 พ.ย.59)</p>	<p>ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้เกิดกำลังใจ และมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้เร็วขึ้น ส่วนผู้ที่ยังมีความเครียด วิตกกังวล หรือทุกข์ใจ ขอรับคำปรึกษาที่ สายด่วน กรมสุขภาพจิต 1323 โทรฟรี 24 ชั่วโมง</p> <p>แสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว ที่สนามกีฬาพร.ธาตุพนม จ.นครพนม นายอดิชาติ อุณหละชะกะ นายอำเภอธาตุพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมประชาชนกว่า 3,000 คน ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ สีขาวภายในรูปหัวใจสีดำ พร้อมข้อความ พร.ธาตุพนม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจัดทำวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะร่วมแปรอักษรเลข ๙ และชื่อโรงพยาบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารประชานิธิ และป้ายรพ.พระปกเกล้าจันทบุรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. พ.ศ. 2499 สร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากร และชาวจันทบุรี อย่างหาที่สุดมิได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ น.ส.ประกายแก้ว กำคำ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมพยาบาล 500 คน ร่วมจุดเทียนแปรอักษร หน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์</p> <p>ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร ดร.ธานี โชติคคาม สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน และกิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike for Health” ลดหวาน ลดเค็ม ต้านภัยยาเสพติด “To be Number One” ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 300 คน ระยะเวลาไป-กลับ 16 กม.</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ บ้านเมือง แนวหน้า ไทยโพสต์ (12 พ.ย.59)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม สนช.ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ได้ใช้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนของผู้ไม่สูบบุหรี่ยังไม่สัมฤทธิ์เท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก จึงควรสมควรปรับปรุงกฎหมาย และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการขยายนโยบายคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ อาทิ บารากุ และบุหรี่ไฟฟ้า และกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี เพื่อป้องกันการเพิ่มนักสูบหน้าใหม่</p> <p>พล.อ.ดอนนัย มีชูเวท เสนอให้จัดเป็นกองทุนหรือเงินทุนเยียวยาชาวไร่ยาสูบ หรือหาวิธีส่งเสริมให้ชาวไร่ยาสูบปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาใกล้เคียงกับยาสูบด้วย ส่วนประเด็นการห้ามไม่ให้เด็กอายุ 18 ปีซื้อบุหรี่นั้น อาจจะฝืนแนวทางปฏิบัติของคนไทยในชนบท เพราะหากพ่อแม่มักจะมอบหมายให้ลูกหลานชายของรวมทั้งบุรุษแทน</p> <p>นายมณฑิเตอร์ บุญตัน กล่าวว่า ควรหามาตรการสื่อความหมายถึงพิษภัยของบุหรี่ ให้กับผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ให้เข้าใจ และเสนอให้มีมาตรการที่ควบคุมหรือจำกัดพื้นที่การปลูกยาสูบ และมาตรการป้องกันเยาวชนผู้หญิงที่มีสัดส่วนการสูบบุหรี่มากขึ้น</p> <p>นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ระบุว่า อยากให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีมาตรการเยียวยาผู้ค้ายาสูบรายย่อย รวมทั้งผู้ผลิตยาเส้น ยามวน ขณะที่ นายวัลลภ ตังคณานุก์ ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ มุ่งที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ เพราะที่ผ่านมาบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่พุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี อีกทั้งควรจะมีมาตรการควบคุมยาสูบในรูปแบบอื่นๆ นอกจากรูปแบบมวนอีกด้วย</p> <p>-นพ.ปิยะสกล ชี้แจงว่า ปัญหาที่สมาชิกฯ มีความกังวลเรื่องการเยียวยาชาวไร่ยาสูบนั้น ได้มีการพูดคุยกับกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกษตรและสหกรณ์แล้ว ซึ่งจะต้องค่อยเป็นค่อยไป</p> <p>จากนั้นสมาชิกได้ลงมติเห็นด้วย 159 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 21 คน โดยมีเวลาแปรญัตติ 15 วัน และระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 60 วัน</p>
<p>มติชน (13 พ.ย.59)</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกระแสข่าวว่า ผู้แทนจากประเทศไทยอยู่ที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งจัดประชุมที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน เชิญให้ลงจากเวที เนื่องจากไม่พอใจที่ผู้แทนไทยปลุกระดมประเทศสมาชิกให้ต่อต้านการให้บุหรีไฟฟ้า โดยไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ สวนทางคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ให้ใช้บุหรีไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรีมวน ว่าจากการตรวจสอบคณะผู้แทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยืนยันว่า ไม่เป็นเรื่องจริง โดยเรื่องการใช้บุหรีไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรีมวน ขณะนี้ยังมีความเห็นเป็น 2 ฝ่าย องค์การอนามัยโลกจึงยังไม่มีการสรุปคำแนะนำอย่างเป็นทางการ และให้แต่ละประเทศไปพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งไทยยังยืนยันในจุดยืนเดิมคือ ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าในประเทศ</p>
<p>มติชน (12 พ.ย.59)</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (12 พ.ย.59)</p>	<p>เปิดพื้นที่ให้ชวานาชายข้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ธ.ธ. มีนโยบายให้ชวานานำข้าวสารมาจำหน่ายในโรงพยาบาลสังกัด ธ.ธ. รวมทั้งภายในธ.ธ. ได้ โดยให้ติดต่อกับสถานพยาบาลโดยตรง และหากโรงพยาบาลสามารถรับซื้อข้าวสารมาให้ผู้ป่วยรับประทานได้ ก็ให้ดำเนินการทันที</p> <p>-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ข้าวเป็นแหล่งสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและสมอง ข้าวสวย 1 ทัพพี ปริมาณ 60 กรัม หรือข้าวเหนียว 1/2 ทัพพี ปริมาณ 35 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 80 กิโลแคลอรี เทียบได้กับขนมปัง 1 แผ่น หรือขนมจีน 1 จับ ในเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิงวัยทำงาน กินวันละ 7-8 ทัพพี ในผู้ชายวันละ 10-12 ทัพพี โดยการรับประทาน ควรเลือกข้าวขัดสีน้อย จำพวกข้าวกล้องหรือข้าวสีต่างๆ เพราะจะได้ใยอาหารเพิ่มขึ้น ย่อยช้า ทำให้รู้สึกอิ่มนาน ช่วยควบคุมน้ำหนักและการขับถ่ายให้ดีขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาธาตนครศรีธรรมราช เปิดพื้นที่ตลาดนัดสุขภาพทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07.00 - 10.00 น. ให้ชวานาชายข้าวสารถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์: X-RAYสุขภาพ (13 พ.ย.59)</p>	<p>การจัดการความโกรธ</p> <p>-เสนอบทความ 'นิตិสุภาพจิต' พลังการเปลี่ยนแปลงคน โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้ความเห็นกรณีจิตแพทย์หลายคนขอให้คนใช้โซเชียลมีเดียลดการวิพากษ์วิจารณ์ กรณีนี้ถือกราบรถ และถูกมองว่าการให้ใช้ศาสตร์ด้านจิตเวชบำบัดเป็นพวกโลกสวย ว่า การใช้ศาสตร์ทางด้านจิตเวชบำบัดพฤติกรรมผู้กระทำความผิดต่าง ๆ นั้น สามารถทำได้จริง ในต่างประเทศทำมานานแล้ว ส่วนประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยเรียกอย่างเป็นทางการว่า "ศาสตร์ด้านนิติสุภาพจิต"</p> <p>สำหรับกรณีบังคับกราบรถ จะเห็นว่าพลังของโซเชียลมีเดียเข้ามามีผลในการเร่งรัดกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือ เป็นกรณีศึกษาให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้เรื่องการใช้สติในการจัดการกับปัญหา การโต้ตอบด้วยความรุนแรง จะไม่ได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม คนใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องระมัดระวัง ต้องวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนแสดงความเห็น เพราะมีหลายครั้งที่มีคนบริสุทธ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ส่วนกรณีนี้ เมื่อมีกระบวนการยุติธรรมมารับช่วงต่อแล้ว ก็มีเหตุผลที่สมควรลาง</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลักข่าว (12 พ.ย.59)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ดึงกระแสคำสอต "กราบรถ..." มาใช้เป็นสโลแกนแฝงความรู้ในการกำจัดยุงลายเพื่อช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิกา และโรคชิคุนคุนยา โดยนำคำว่า "กราบ" มาใช้แนะนำอุปกรณ์ทุกชนิดที่ช่วยกำจัดยุงลาย เช่น "กราบปลาหางนกยูง" "กราบไม้ชื้อตุง" "กราบสเปรย์ฉีดยุง"</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก เดลินิวส์ (13 พ.ย.59)</p>	<p>ยุทธศาสตร์พิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นสพ.ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ (12 พ.ย.59)	<p>กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างยุทธศาสตร์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอในที่ประชุมโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเป็นประธานการประชุมในวันที่ 4 ธ.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผอ.รพแม่สอด โพสต์ไลน์เตือนประชาชน ว่า ขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดในพื้นที่ อ.แม่สอด เนื่องจากได้จับสุนัขจรจัดในรพ.ไปตรวจที่ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด พบว่า มีเชื้อพิษสุนัขบ้า พื้นที่นางแม่สอด ควรงดให้อาหารกับสุนัขจรจัด และช่วยกันกำจัดสุนัขจรจัดโดยถูกวิธี</p>
ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ (13พ.ย.59)	<p>ขโมยทารกในรพ.น่าน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.น่าน รวบตัว นางจิรัชยา มงคล อายุ 22 ปี ผู้ช่วยพยาบาล 'รพ.น่าน' หลังก่อเหตุลักพาเด็กทารกแรกเกิด อายุ 10 วัน เพื่อนำไปอ้างกับแม่สามีว่าคลอดลูกแล้ว ให้การรับสารภาพว่าตั้งท้องมีกำหนดคลอด 20 พ.ย.นี้ แต่เกิดแท้งลูก กลัวแฟนทิ้ง เลยก่อเหตุขโมยเด็กที่เพิ่งคลอด อ้างว่าขอซึ้นน้ำหนัก ก่อนอุ้มหนีออกประตูหลังรพ.</p>
กรุงเทพธุรกิจ (14 พ.ย.59)	<p>ปฏิรูปโครงสร้าง สข.</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ในฐานะเลขาธิการ สข.คนใหม่ ถึงแนวคิดของการทำงานรูปแบบใหม่ที่นำมิติทางสังคมเข้าร่วมในการปฏิรูปสุขภาพ ทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร (re-structure) การจัดทีมใหม่ (re-shuffle) การเตรียมเครื่องมือใหม่ (re-tool) ซึ่งจะมองเห็นความแตกต่างหลังการปรับโครงสร้าง จากงานการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ด้วยรูปแบบของงานและเนื้อหาของนิทรรศการที่มีความหลากหลาย ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงต่างๆ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข</p>
บ้านเมือง (13 พ.ย.59)	<p>ล้างไตทางช่องท้อง</p> <p>-เสนอข่าว รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนโยบายการล้างไตทางช่องท้อง "PD First Policy; Onsite Study" ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) และเอเชียใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ อาทิ อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และเมียนมา เป็นต้น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ</p> <p>นพ.พรเทพ พงศ์ทวีกร ผอ.รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จกับการนำนโยบายนี้เข้ามาใช้ในการบำบัดไตทดแทนในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ซึ่งรพ.บ้านแพ้ว เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง (PD) แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.</p> <p>พ.ญ.ปิยะธิดา จึงสมาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต รพ.บ้านแพ้ว เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่เปิดศูนย์ PD มาร่วม 10 ปี ทำให้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย และพัฒนาหาแนวทางแก้ไขให้ได้รับความคุ้มค่าในด้านการรักษา นอกจากนี้ศูนย์ PD รพ.บ้านแพ้ว ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง PD โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ PD รพ.บ้านแพ้ว และศูนย์กระจายศูนย์ล้างไตของการสื่อสารแห่งประเทศไทยอีกด้วย</p> <p>ด้าน ดร.นพ.ยศ ติระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP ระบุว่า จากการวิจัยพบว่า การล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง สามารถช่วยคนจนได้มากกว่า ทั้งเรื่องค่ารักษา ค่าเดินทาง และเวลา ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความสนใจในโครงการ PD first policy ของไทยเรามาก โดยได้นำร่อง 1 จังหวัดก่อน ถ้าได้ผลดีก็จะขยายเป็นวงกว้างต่อไป</p>
คมชัดลึก (13 พ.ย.59) เดลินิวส์ (14 พ.ย.59)	<p>ยกบริการหัตถการสายสวนหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว สปสช.เผยผลสำเร็จการรักษา "ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน" ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่ม ลดอัตราการเสียชีวิต ในปี 60 ยกคุณภาพบริการหัตถการสายสวนหัวใจ โดยกำหนดหน่วยบริการที่ให้บริการหัตถการผ่านสายสวนหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์ประเมิน ซึ่งมีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์แล้ว 58 แห่ง เป็นหน่วยบริการของรัฐ 43 แห่ง เอกชน 15 แห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ (13 พ.ย.59)</p>	<p><u>แก้ม.อุตสาหกรรมเคมี</u></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีส่วนใหญ่ประสบปัญหา 3 ประการ ได้แก่ 1.ความซ้ำซ้อนของกฎหมาย 2.กฎหมายของแต่ละหน่วยขัดแย้งกัน 3.กฎหมายที่เอื้อให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น เช่น การบริหารจัดการของเสีย เป็นต้น จึงอยากให้ทุกกระทรวงทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน จะได้ลดความซ้ำซ้อน และกฎหมายที่ขัดแย้งกันเอง รวมถึงการออกกฎหมายไม่ควรจะให้มี 2 มาตรฐานด้วย คือคุมแต่ภาคเอกชน แต่หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกลับได้รับการยกเว้น</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (13 พ.ย.59)</p>	<p><u>ยกระดับร้านยาเป็นนิติบุคคล</u></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่กรมสรรพากรได้ร่วมหารือกับ ออย. พิจารณาและผลักดันแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการประกอบธุรกิจร้านยาทั่วประเทศกว่า 2.13 หมื่นร้าน ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจะได้รับสิทธิการผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ รวมถึงการใช้รหัสยามาตราฐานเดียวกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น</p> <p>นายปริญญ์ อัครจันทร์โชติ อดีตนายกสมคามร้านขายยา กล่าวว่า การปรับให้ร้านขายยาเป็นนิติบุคคลอาจจะไม่เหมาะกับผู้ประกอบการทั้งหมด เนื่องจากร้านยารายเล็กจะได้รับผลกระทบจากภาระค่าจัดการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการจัดทำระบบบัญชี คาดว่านโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางที่กรมสรรพากรคาดหวังที่จะจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการประเมินว่าร้านขายยาสามารถขายได้มากถึง 2 หมื่นบาทต่อวัน แต่ในความเป็นจริงร้านขายยาส่วนใหญ่จะมียอดไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน และไม่ได้ขายดีทุกร้าน</p> <p>ด้าน ภ.ก.ธัชพล ชลวัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด กล่าวว่า การให้ร้านขายยาที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าสู่ระบบการเป็นนิติบุคคล จะส่งผลให้ร้านขายยาที่ยื่นภาษีไม่ตรงตามยอดขายสินค้าจริงต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และยังส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ส่วนร้านขายยาขนาดเล็กที่เป็นบุคคลธรรมดา มองว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก หากจะเข้าสู่การเป็นนิติบุคคล แต่ต้องทำความเข้าใจให้ดีในแนวทางการปฏิบัติต่างๆ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรจะเริ่มต้นสร้างความเข้าใจในทางปฏิบัติก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาบังคับใช้</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ (14 พ.ย.59)</p>	<p><u>ผ่าตัดต่อกระดูก</u></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ปัญหาตาบอดจากโรคต่อกระดูกพบมากในผู้สูงอายุ ร้อยละ 51 และผลสำรวจของรพ.เมตตาประชารักษ์ ปี พ.ศ.2556 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตาบอดจากต่อกระดูกยังคงตกค้างอีกประมาณ 65,000 คน สธ.จึงได้จัดทำโครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” ผ่าตัดเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 62,330 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60,000 ราย โดยตั้งเป้าผ่าตัดผู้ป่วยตาต่อกระดูกที่ตกค้างให้หมดภายในปี 2560 และลดอัตราการตาบอดให้ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือไม่เกินร้อยละ 0.5 นอกจากนี้ ยังจัดโครงการ “เด็กไทยสายตาดีเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้” และขยายผลในนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ด้วย</p>
<p>บ้านเมือง ไทยรัฐ (13 พ.ย.59) ผู้จัดการออนไลน์ (12 พ.ย.59)</p>	<p><u>วันเบาหวานโลกปี 2559</u></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค กำหนดจัดงานวันเบาหวานโลก ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-14.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต นนทบุรี โดยใช้คำขวัญ“เบาหวาน... รู้จัก เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” กิจกรรมสำคัญคือ การปาถกฐาพิเศษของ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ในหัวข้อ “นโยบายกรมควบคุมโรคในการจัดการโรคเบาหวาน”การปาถกฐาพิเศษของ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ นายกสมคามโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และผช.ศ.วัลลา ตันตโยทัย กรรมการสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ในหัวข้อ “โรคเบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ขอเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้มีภาวะไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ฯลฯ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ มาร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว</p>
<p>ไทยรัฐ thaiPBS TNN (12 พ.ย.59)</p>	<p><u>เตือนภัยวันลอยกระทง</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัยวันลอยกระทง ขอให้ระวังในการเล่นดอกไม้ไฟ ไม่ควรเล่นผาดโผน ใกล้วัตถุไวไฟหรือบ้านเรือน ไม่เก็บพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ไว้ในกระเป๋าเสื้อ/กางเกง การเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟของเด็ก จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ห้ามพยายามจุดดอกไม้ไฟ หรือพลุที่จุดแล้วไม่ติด หรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด และควรเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ตัว 1 ถังเสมอเวลาเล่น เพื่อใช้ดับเพลิง นอกจากนี้ ยังพบว่า ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิตมากถึง 438 ราย โดยเป็นเด็ก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (14 พ.ย.59)</p>	<p>อายุต่ำกว่า 15 ปี 129 คน เฉพาะในวันลอยกระทงวันเดียวมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 172 ราย</p> <p>-เสนอข่าว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากสถาบันโรคทรวงอก ที่มาตั้งเต็นท์รอบสนามหลวง เน้นย้ำให้ผู้สูงอายุเตรียมยาโรคประจำตัว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด้าที่โปร่งสบาย พกน้ำดื่ม และพกยาแก้ปวด ยาอม เพื่อป้องกันอาการหน้ามืดเป็นลมเมื่อต้องเบียดเสียดกับคนเยอะๆ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุต้องพกน้ำดื่ม เพื่อป้องกันการเสียชีวิตขณะเดินทางไปลอยกระทง ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคลมชัก ไม่ควรยืนใกล้ทำน้ำ เพราะหากอาการของโรคกำเริบอาจทำให้ตกน้ำได้ ส่วนผู้สูงอายุที่ป่วยโรคหัวใจ ควรหาเครื่องป้องกัน เช่น สำลีอุดหู หรือคอยฟังประกาศในระหว่างการจุดประทัดหรือพลุ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกใจมากเกินไป</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (14 พ.ย.59)</p>	<p>วิธีช่วยคนจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สำรวจความเชื่อของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 ภาค ด้านการช่วยเหลือคนจมน้ำ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 จำนวน 501 ตัวอย่าง พบว่า ยังมีความเข้าใจผิดว่าช่วยโดยการจับอุ้มพาดบ่าแล้วกระทุ้งท้อง มากถึงร้อยละ 62 ภาคที่มีความเชื่อเรื่องน้ อันดับ 1 ได้แก่ ภาคเหนือ ร้อยละ 74 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 71 ภาคกลางร้อยละ 61 ภาคใต้ ร้อยละ 54 ส่วนกทม.และปริมณฑล ร้อยละ 50 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเชื่อที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 38 เท่านั้น ซึ่งดีขึ้นกว่าผลการสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เมื่อปี 2556 ที่พบว่าประชาชนเข้าใจถูกต้องเพียงร้อยละ 7.4</p> <p>ทั้งนี้การช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกต้อง คือให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งช่วยคนที่จมน้ำโดยให้วางนอนราบ ตะแคงหน้าเอาน้ำออกจากปาก ช่วยให้หายใจให้เร็วที่สุดโดยวิธีการผายปอด และรีบโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลข 1669</p> <p>สำหรับหน่วยงานที่จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนลอยกระทงในปี นี้ ควรกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน และต้องทำสิ่งกั้นขวาง เพื่อป้องกันการตกน้ำ จัดให้มีผู้ดูแลและเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำให้พร้อม เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เปล่าผูกเชือก ยางในรถยนต์ที่เติมลมไว้ เขียนป้ายบอกวิธีการใช้ให้ถูกต้อง ส่วนผู้ที่ให้บริการทางเรือ ควรจัดเสื้อชูชีพให้พร้อม และไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน ส่วนของผู้ปกครองที่นำบุตรหลานไปลอยกระทงด้วย ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้คลาดสายตา เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปีต้องอยู่ในระยะที่คว่าถึง อย่าปล่อยให้เด็กลอยกระทงตามลำพัง</p>
<p>ไทยรัฐ(13 พ.ย.59)</p>	<p>ให้กำลังใจ อสม.</p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พบปะและให้กำลังใจ อสม.อำเภอวัง จ.หนองบัวลำภู</p>
<p>มติชน (13 พ.ย.59)</p>	<p>เปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เด็กพัฒนาการล่าช้า</p> <p>-เสนอภาพข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้บริการเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นแห่งแรก ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ เชียงใหม่</p>
<p>ข่าวสด (12 พ.ย.59)</p>	<p>ถาษิตัดตนวัดโพธิ์</p> <p>-เสนอข่าว พระเทพวิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และนายช่างสิบหมู่จากกรมศิลปากร มาหารือเพื่อจัดสร้างถาษิตัดตนขึ้นใหม่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบและถูกต้องตามลักษณะในสมัยรัชกาลที่ 3 มากที่สุด โดยจัดสร้างแล้วจำนวน 9 ตน กำลังปั้นอีก 40 ตน และกำลังขึ้นรูปหล่อใหม่อีก 20 ตน คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมด 80 ตนกลางปี 2560 และวัดจะจัดพิธีสมโภชและนำมาจัดแสดงไว้ที่เขามออบวัดพระเชตุพน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (12 พ.ย.59)</p>	<p>ความมั่นคงด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะน้อมนำพระราชปณิธานเป็นเข็มมุ่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพึ่งตนเองและเกิดความมั่นคงด้านวัคซีน สร้างหลักประกันว่าประชาชนจะมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านวัคซีนในภูมิภาคต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(12 พ.ย.59)	การกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมนานาชาติเพื่อการมีกิจกรรมทางกายและสุขภาพ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก เพื่อจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ Active Place, Active People, Active Play
คมชัดลึก (12 พ.ย.59)	หมอ 5 บาทเสียชีวิต -เสนอข่าว รศ.นพ.สภ่า ลิ้มพานิชย์การ ผู้ได้รับฉายา "หมอ 5 บาท" สิ้นใจอย่างสงบที่รพ.ศิริราช ทั้งนี้ รศ.นพ.สภ่า ได้เปิดคลินิก "แพทย์สภา" ขอยระนอง 1 ย่านราชวัตร ถนนพระราม 5 ปรึกษาโรคทั่วไป โดยเก็บเงินเฉพาะค่ายา และเวชภัณฑ์ ไม่คิดค่าวินิจฉัยโรค ในราคาเพียง 5-70 บาท หากไม่มีเงินจริงๆ ก็ไม่คิดเงิน หรือถ้ามีไม่พอให้เท่าไร ก็เท่านั้น จนเป็นที่มาของฉายา "หมอ 5 บาท"
บ้านเมือง (12 พ.ย.59)	น้ำท่วม-ภัยหนาว -เสนอข่าว มีผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวภาคเหนือแล้ว 1 ศพ คือ นายพนพดล นันทะชัย อายุ 31 ปี อยู่ที่บ้านดอยสะโง้ง ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นอนถอดเสื้ออากาศเย็นทำให้เสียชีวิตภายในบ้านพักเพื่อน ขณะเดียวกัน ได้เกิดฝนตกอย่างหนักใน จ.เชียงราย ต่อเนื่องในช่วง 4 วัน ติดต่อกัน ด้านสาธารณสุขจังหวัดออกดูแลสุขภาพประชาชน หลังอากาศและอุณหภูมิลดต่ำลงรวดเร็ว
แนวหน้า (14 พ.ย.59)	นครพนมแนะดูแลสุขภาพหน้าหนาว -เสนอข่าว นพ.เจริญ จันทร์ตุงการ นพ.สสจ.นครพนม กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้เกิดโรคได้ง่าย โดยโรคที่มักจะพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือ โรคปอดบวม จึงขอเตือนประชาชนทุกคน ให้รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมีน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง
เดลินิวส์ (13 พ.ย.59)	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา -เสนอข่าว นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค พร้อมสำรวจสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคซึ่งมีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค ด้าน นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ รก.นพ.สสจ.มุกดาหาร กล่าวว่า หลังพบผู้ป่วยยืนยันด้วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในเขตเทศบาล 22 ราย สสจ.มุกดาหารได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร รพ.มุกดาหาร แกนนำชุมชน อสม. ติดตามเฝ้าระวังโรค ด้ยการให้ความรู้ ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทำลายแหล่งน้ำขัง น้ำเน่าเสียในชุมชน และรณรงค์ทำความสะอาดทุกชุมชนในพื้นที่
แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ (13 พ.ย.59) ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ (12 พ.ย.59)	ไขหวัดนกระบาดยุโรป -เสนอข่าว องค์การสุขภาพสัตว์สากลยืนยันพบการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในประเทศยุโรป ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย โครเอเชีย และสวีเดนเซอร์แลนด์ เพิ่มเติมจากที่พบในโปแลนด์และฮังการี ส่งผลให้ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังการระบาดในกลุ่มสัตว์ปีก อย่างไรก็ตาม เชื้อ H5N8 ไม่ติดสู่มนุษย์
มติชน (12 พ.ย.59)	ปัญหาเด็กตายทั่วโลก -เสนอข่าว ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารแลนเซต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ระบุว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีอยู่ 5.9 ล้านคนทั่วโลก ที่เสียชีวิตเมื่อปี 2558 เป็นเด็กที่อยู่ใน 10 ประเทศในแอฟริกาและเอเชียเท่านั้น โดยมี 5 ประเทศที่โรคปอดบวมเป็นสาเหตุลำดับแรกที่ทำให้เด็กเสียชีวิต ได้แก่ แองโกลา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย และแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา ส่วนในบังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และปากีสถาน สาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตมากที่สุดคือภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนด การเร่งลงทุนเพื่อการรอดชีวิตของเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยสหประชาชาติ มีเป้าหมายว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จะต้องไม่มากไปกว่า 25 คน ต่อการเกิด 1,000 คน ในทุกๆ ประเทศ ภายในปี พ.ศ.2573 ทีมศึกษาได้ให้คำแนะนำว่า ควรจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่ การให้วัคซีนป้องกันปอดบวม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มาลาเรีย และโรคท้องร่วง รวมถึงการทำให้หน้าและสุขอนามัยต่างๆ ต่ำขึ้น เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กในกลุ่มประเทศที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุด
มติชน (13 พ.ย.59)	<p>ผลกระทบจากโลกร้อน</p> <p>-เสนอข่าว ผลวิจัยเผยแพร่ในวารสารไซน์ส์ พบว่า 82 %ของระบบนิเวศหลักของโลก รวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมและรูปแบบการอพยพ กำลังถูกเปลี่ยนแปลงโดยภาวะโลกร้อน โดย เบิร์ต สเคฟเฟอร์ส หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่า ภาวะโลกร้อนจะส่งผลทั้งการเปลี่ยนแปลงของยีน สรีระ รวมไปถึงการอพยพของแต่ละสายพันธุ์ นอกจากนี้ จะส่งผลกับมนุษย์ โดยจะเกิดการแพร่ระบาดของโรค การออกพืชผลที่ไม่สม่ำเสมอและส่งผลต่อผลิตผลทางการประมง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารตามมา</p>



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 